



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการรายวัน มติชน</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายกัญชา ว่า จุดประสงค์คือต้องการให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนเข้าถึงได้ แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และต้องมีมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กฎหมายที่พรรคฯ จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรมี 2 ร่าง คือ 1.ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.... เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย 2.ร่าง พ.ร.บ.สภาสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เพื่อเป็นองค์กรที่จะกำกับดูแลพืชยาเสพติดทั้งหมด และไม่ขัดกับกฎหมายของสหประชาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ ว่า ในส่วนต้นน้ำ หน่วยงาน.เกษตรฯ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชงในพื้นที่ควบคุม พร้อมส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันทีที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับการที่องค์การอนามัยโลกจะปลด CBD จากบัญชียาเสพติดในปี 2563</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผศ.วิโรจน์ ลิ่มไชแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่การเพาะปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ การตรวจระบุชนิดพันธุ์พืช และสารสกัดกัญชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยมทร.อีสานมีการเพาะปลูก ศึกษาสายพันธุ์ และสนับสนุนผลผลิตกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงตำรับยาไทยที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับ ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สามารถตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ความเป็นพิษและการได้ประโยชน์จากกัญชาในคน รวมถึงวางมาตรฐานกลางการตรวจวิเคราะห์</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก อ่างางเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษและนครพนม</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะเดินทางไปมอบนโยบายการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยโสธรและอุบลราชธานี ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ พร้อมสั่งเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด พื้นฟูอาชีพให้กลับมาดำเนินชีวิตปกติได้โดยเร็ว</p> <p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำเจ้าหน้าที่เยี่ยมชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี</p> <p>นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ให้องค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน ยาชุดช่วยน้ำท่วม พร้อมให้การสนับสนุน ส.ส. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนยาสามัญประจำบ้านนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี โทร 0-2590-1150 โทรสาร0-2590-1128 ด้านสสจ.ยโสธร จัดทีมให้ความรู้ประชาชนป้องกันโรคที่มากับน้ำและหลังน้ำลด พร้อมทั้งจัดชุดฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัย</p>
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์</p>	<p><b>หมอกควันภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว หมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียเข้าปกคลุม อ.เมือง และอ.เบตง จ.ยะลา เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ แต่จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองคุณภาพอากาศ ยังอยู่ในระดับดีและปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา ควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง และมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากจำเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 16 จ.สงขลา รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในภาคใต้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อ.หาดใหญ่ ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 52 มคก.ต่อลบ.ม.</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เปิดเผยว่า ได้จัดทำเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" มอบหมายให้นายธนิตพล ไซยนันท์ ที่ปรึกษา รรมช.สธ. เผื่อระวังสถานการณ์ รายงานค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM 2.5 พร้อมสื่อสารถึงวิธีการป้องกันและแนวทางช่วยเหลือของสธ.เมื่อค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน และยังเป็นช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหรือเสนอแนะ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ประสบภัย</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองจากเฟซบุ๊กเพจ "คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5" และสังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์และขอให้หมั่นทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดถูแบบเปียก เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และลดกิจกรรมก่อให้เกิดฝุ่น เช่น จุดธูป เผาขยะ เป็นต้น</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า แม้คุณภาพอากาศจะยังอยู่ในระดับปกติถึงปานกลาง ประชาชนอาจยังไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยตรง แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งรรม.สธ.กำชับกรมควบคุมโรคติดตามและเผื่อระวังผลกระทบทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p>	<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ภรณ์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ลาชาดควันยาสูบ กล่าวว่า ตั้งแต่รรม.สธ.ประกาศว่า ยังไม่พิจารณายกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อเป็นจำนวนมาก สร้างความตระหนักและความสับสนให้กับสังคม โดยล่าสุด มีการให้ข้อมูลว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกห้ามขายใน 98 ประเทศ ที่มีเพียง 28 ประเทศเท่านั้น จึงอยากให้พรรคภูมิใจไทยซึ่งมีแนวคิดที่ก้าวหน้าเช่นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคบุหรี่ไฟฟ้าด้วย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ คมชัดลึก เดลินิวส์ มติชน Tnnthailand.com</p>	<p><b>โครงการหัวใจติดปีก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รรม.สธ. นำทีมแพทย์จากรพ.จุฬาลงกรณ์ เดินทางไปทำการผ่าตัดรับมือหัวใจจากผู้ที่แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะกับรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ภายใต้โครงการ "หัวใจติดปีก" ประกอบด้วย หัวใจ 1 ดวง ไต 1 ข้าง และดวงตา 1 คู่ ซึ่งการบริจาคหัวใจ และอวัยวะของผู้ป่วยรายนี้สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ถึง 4 ราย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคหัวใจและอวัยวะให้กับรพ.ต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้รอรับบริจาคอวัยวะกว่า 6,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย และผู้ป่วยด้านสายตา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>กองทุนดูแล อสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมตั้งกองทุนดูแลอสม.ทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ คาดว่าจะเสร็จภายใน 2 เดือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้อสม. หลักการคือ เก็บเงินจากอสม. เพื่อไปจ่ายให้กับครอบครัวอสม.ที่สูญเสีย เบื้องต้นเก็บศพละ 50 สตางค์ และอนาคตอาจเพิ่มเป็น 1 บาทต่อศพ หรือเปิดให้คู่สมรสเข้ากองทุนด้วยโดยจ่าย 1 บาทเช่นกัน ส่วนกองทุนดูแล อสม.ขณะนี้ยังมีชีวิต อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ อาจจะมี 100 บาท รัฐบาลสมทบ 200 บาท เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างประกันสังคมและบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำหรับค่าตอบแทนอสม.คนละ 2,500 บาทต่อเดือน จะชัดเจนในปี 2563 โดยจะเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพให้อสม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอบริการบ้านนำร่องก่อน 1 หมื่นคน ถ้าผลการศึกษาช่วยลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายของรพ.และผู้ป่วย และลดโรคแทรกซ้อนได้จริง จะนำเงินส่วนลดมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่มให้อสม.</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>สมุนไพรหอมแสง</b></p> <p>-เสนอข่าว ยาสมุนไพรหอมแสง หรือ นายแสงชัย แหเลิศระกูล ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติขอซื้อสูตรการปรุงยารักษาโรคมะเร็งสูงถึงหลัก 100 ล้านบาท แต่หอมแสง เลือกให้ บ. เนเจอร์ เอิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดีง จก. ผลิตเป็นอาหารเสริมภายใต้ชื่อ "เอ็ม-เอิร์บ" นอกจากนี้ ได้คิดค้นสูตรการปรุงสมุนไพรสำหรับรักษาโรคเบาหวาน เชื่อว่าปลายปี 2562 จะสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยควบคู่กับสมุนไพรบรรเทาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งได้ ส่วนกัญชาเห็นว่าจะให้ผลดีในการรักษาอาการทางประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปลายประสาท และโรคพาร์กินสัน หรือโรคนอนไม่หลับ รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>โรคลมชักในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลมชักเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการแสดงเป็นอาการชักหลายรูปแบบ โรคลมชักในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุ และแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ เช่น พันธุกรรม สมองขาดออกซิเจน เลือดออกในสมอง ติดเชื้อที่ระบบประสาท หรือ โครงสร้างเซลล์สมองผิดปกติ เป็นต้น ประเทศไทยประมาณการผู้ป่วยโรคลมชัก 500,000 คน เป็นผู้ป่วยเด็กประมาณ 1 ใน 3 เด็กที่มีอาการชักบ่อยอาจมีภาวะทางสติปัญญา พัฒนาการ หรือพฤติกรรมผิดปกติร่วมด้วย การรักษาโรคลมชักที่ถูกต้องจะทำให้สติปัญญา พัฒนาการ หรือ พฤติกรรมกลับมาดีขึ้นได้</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า อาการชักในเด็กมีรูปแบบที่เฉพาะและแตกต่างจากผู้ใหญ่ เช่น ชักผวาเป็นชุดในทารก ชักผงกหัวตัวอ่อน ชักเหม่อล้น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าวคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักจึงไม่ได้พาไปปรึกษาแพทย์ ทำให้การรักษาล่าช้า ดังนั้นหากสังเกตเห็นบุตรหลานมีอาการชัก หรือสงสัยพฤติกรรมที่ดูแปลกไปกว่าปกติที่เกิดขึ้น ๆ ควรสอบถามรายละเอียดอาการจากผู้เห็นเหตุการณ์ หรือถ่ายคลิปวิดีโอขณะเด็กเกิดอาการ และพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป</p>
ข่าวสด	<p><b>หุ่นยนต์ช่วยเด็กสมองพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้สร้างหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้สำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย ก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีทางการแพทย์ Health, Wellness and Bio-Med ในเวทีโลก</p> <p>นายถาวร ขาวแสง ผอ.การศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า หุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกเดินบนลู่วิ่งร่วมกับระบบพยางค์ตัวขณะฝึกเดิน ใช้แรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ชุดเขยยกก้าวขาให้กับเด็กพิการแขนขาอ่อนแรง โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแล มีจุดเด่นคือ ใช้งานง่าย มีที่วางเท้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและออกแรงชุดเขยยกให้เกิดการก้าวขา ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โทรศัพท์ 0-5311-2220 ในวันและเวลาราชการ</p>
มติชน	<p><b>โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่บอร์ด สปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์คุ้มครองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี จนถึงเดือนส.ค. 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง 1,072,630 ราย ในจำนวนนี้ ตรวจพบความเสี่ยง 51,909 ราย ได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีส่องกล้อง 27,217 ราย และตัดเนื้อเยื่อเพื่อตรวจยืนยัน 3,336 ราย ตัดตั้งเนื้อ 1,480 ราย ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงจะเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มที่เป็นมะเร็งระยะแรกเริ่มจะเข้าสู่การรักษาภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ในปี 2562 บอร์ด สปสช.ได้เพิ่มรายการถุงทวารเทียมเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ ออดเทอร์โบ	<p><b>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอบทความว่า คนไข้สิทธิ์บัตรทองได้รับการยกระดับการดูแล โดยสามารถรับยาจากร้านขายยาได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. ปีนี้ มีรพ.นำร่องคือ รพ.ระยอง รพ.เชิงชัยประชานุเคราะห์ รพ.สวนปรุง รพ.ชลบุรี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ฯ และ รพ.ราชวิถี ดำเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 1.รพ.จัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา 2.รพ.จัดสำรองยาไว้ที่ร้านยา ช่วยลดภาระงานที่รพ. แต่มีภาระการดูแลคลังยาอยู่ที่ร้านยา และ 3.ร้านยาจัดการด้านยาเอง แต่ต้องมีราคายามาตรฐานที่รพ.จ่ายให้แก่ร้านยา โดยงบประมาณที่ใช้ นำร่องปี 2563 ประมาณ 153 ล้านบาท</p>
ejan.co	<p><b>ร้องเรียน รพ.ให้ผู้ป่วยกลับบ้านจนเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิต์ เครื่องสูงเนิน อายุ 36 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ปวดเกร็งท้องอย่างรุนแรง ที่รพ.ชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง ซึ่งมีสิทธิ์ประกันสังคม โดยไม่มีแพทย์ให้การรักษามีเพียงพยาบาลวัดความดันและฉีดยา 4 เข็ม แล้วให้กลับบ้านโดยเซ็นรถผู้ป่วยมาไว้ที่หน้าห้องฉุกเฉิน ทั้งที่ผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บหน้าอกและยืนยันว่ากลับบ้านไม่ไหว สุดท้ายญาติต้องมารับที่บ้านแล้วส่งต่อรพ.ระยอง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์รพ.ระยอง ได้ขึ้นสูทเบื้องต้น แจ้งสาเหตุการตายคือ หลอดเลือดหัวใจแตก</p>

